

อีก 3 เดือนดีมานด์น้ำมันพุ่ง

ไออีเอคาดการณ์ความต้องการใช้ทะลุ 100 ล้านบาร์เรล/วัน รั้งมะกันคว้าบาตรอิหร่าน

โพสต์ทูเดย์ - ไออีเอคาดการณ์น้ำมันทะลุ 100 ล้านบาร์เรล ในอีก 3 เดือนหน้า หวั่นค่าโลกเดือดกระทบ

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) คาดการณ์ว่า ดีมานด์น้ำมันทั่วโลกจะพุ่งแตะ 100.3 ล้านบาร์เรล/วัน ภายในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเสี่ยงกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จากปัจจุบันซึ่งราคาน้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้นแตะ 80 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ค. ระหว่างการซื้อขายวันที่ 12 ก.ย. ขณะที่เวสต์เท็กซัสอยู่ที่ 71.23 ดอลลาร์/บาร์เรล

ไออีเอระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ ซึ่งจะมีผลเต็มรูปแบบ

ในวันที่ 4 พ.ย. นี้ คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกปรับลงแตะระดับต่ำสุดรอบ 2 ปี ขณะที่การผลิตน้ำมันลดลงของเวเนซุเอลาและในอีกหลายประเทศ มีแนวโน้มทำให้อุปทานน้ำมันตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ดีมานด์น้ำมันมีแนวโน้มปรับลงมาอยู่ที่ 99.3 ล้านบาร์เรล/วัน ในไตรมาสแรกของปี 2019 นี้ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐมีแนวโน้มกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และลดความต้องการใช้น้ำมันลง

ทั้งนี้ ไออีเอยังคงคาดการณ์การขยายตัวของดีมานด์น้ำมันที่ 1.4 ล้านบาร์เรล/วันสำหรับปี 2018 และ 1.5 ล้าน

บาร์เรล/วัน ในปี 2019

สำหรับความต้องการใช้น้ำมันของประเทศนอกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) นั้น ดีมานด์น้ำมันจากจีนและอินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน ไปอยู่ที่ 51.6 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ และเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ไปอยู่ที่ 52.8 บาร์เรล/วันในปีหน้า

ขณะที่ดีมานด์น้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ (โอเปก) จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 31.9 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2019 จากคาดการณ์ที่ 32.3 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้

“ขณะที่เรากำลังเข้าสู่ปี 2019 เราคาดว่าความเสี่ยงต่อตลาดน้ำมันจะอยู่ที่ตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก ส่วนหนึ่งมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินกลุ่มตลาดเกิดใหม่เมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ และยังมีความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งทางการค้า” ไออีเอ ระบุ

ขณะเดียวกัน ไออีเอเปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ปริมาณซัพพลายน้ำมันทั่วโลกพุ่งขึ้นแตะ 100 ล้านบาร์เรล/วัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากกลุ่มโอเปกและสหรัฐเร่งผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลังอิหร่านและเวเนซุเอลาผลิตน้ำมันได้น้อยลง

ด้านโอเปกปรับลดคาดการณ์ดีมานด์น้ำมันโลกในปีหน้าว่า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 1.41 ล้านบาร์เรล/วัน หรือลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ 2 หมื่นบาร์เรล/วัน และเป็นการปรับลดมา 2 ครั้งติดต่อกันแล้ว จากความเสี่ยงในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนากำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจและดีมานด์น้ำมัน

“ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงปริมาณหนี้ทั่วโลกที่สูงขึ้น คือความน่ากังวลเพิ่มเติม” โอเปกระบุ ■